

อยู่เหนืออำนาจของโลก ไม่มีสิ่งในโลกที่จะมาช่วยวนให้รัก ชอบ พอใจ หรือโกรธ เกิดคิดกลัว หรือ ไม่พอใจ เป็นต้นได้แม้แต่เล็กน้อย และแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้จิตนี้หวั่นไหวไปในทางกลัวหรือเศร้าโศกเสียใจได้แม้แต่แต่น้อยนิด

จิตที่หลุดพ้นจากความยึดถือว่ามีตัวเรา **จะไม่มีความอยากใดๆเพื่อตัวเองอีกต่อไป** คือจะไม่คิดอะไรเพื่อตัวเอง, พุคะอะไรเพื่อตัวเอง, และทำอะไรเพื่อตัวเอง ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ ก็ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่แม้จะ**ไม่มีความอยากใดๆ** จิตที่หลุดพ้นนี้ ก็ยังคงทำหน้าที่ต่างๆของชีวิตต่อไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะหน้าที่ในการนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย และนำสันติภาพมาสู่โลก ด้วยการชี้แนะให้มนุษย์ตื่นจากความหลับไหล (จากความงมงายที่เข้าใจผิดว่ามีตนเอง) แล้ว**มาแก้ปัญหาเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้อง** (ว่าไม่มีตนเองอยู่จริง) และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่**ไม่มีความทุกข์ได้ด้วยตนเอง** ซึ่งการทำหน้าที่นี้ไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำตามหน้าที่ และเพื่อหน้าที่ ตามที่ธรรมชาติกำหนดมา และมีผลเป็นความสงบเย็น หรือ**ไม่มีความทุกข์ใดๆ**ของจิตใจ เป็นผลตอบแทนที่ธรรมชาติมอบมาให้

สรุปได้ว่า ถึงแม้ใครจะ**ปฏิญาณตนว่า “ไม่มีศาสนา”** แต่ก็**สามารถที่จะมีความเข้าใจหรือเห็นแจ้งชีวิตได้** โดยไม่ต้องอาศัยความรู้และเชื่อจากศาสนาใดๆ เพราะอาศัยการศึกษาชีวิตตามหลักวิทยาศาสตร์ คือใช้เหตุใช้ผลและศึกษาจากชีวิตจริงของเราเอง จนทำให้พบกับความจริงว่า **“มันไม่มีเราอยู่จริง”** และเมื่อพบกับความจริงนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งชีวิตขึ้นมา ซึ่งจากความรู้แจ้งนี้เองที่ทำให้พบกับวิธีการดับทุกข์ของจิตใจ ที่มนุษย์ทุกคนเกลียดกลัว **ซึ่งนี่ก็เท่ากับว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่** ที่**แม้ผู้ที่เชื่อมั่นในศาสนาทั้งหลายก็ยากที่จะได้พบ** ซึ่งความรู้ที่นอกจากจะช่วยให้อำนาจทุกข์ของจิตได้แล้ว ยังจะช่วยให้โลกมีสันติภาพขึ้นมาได้อีกด้วย

**เราจะช่วยโลกให้มีสันติภาพได้อย่างไร?**

สันติภาพ หมายถึง ความสงบสุขของโลก ซึ่งเกิดมาจากการที่**มนุษย์ไม่ทำร้ายกัน** หรือไม่เอาโรคเอาเปรียบเบียดเบียนกัน ไม่ว่าจะโดยวิธีใด ซึ่งการที่โลกมีแต่

**ศาสนาคืออะไร?**

คำว่า ศาสนา ภาษาอังกฤษจะหมายถึง **ความสัมพันธ์ในทางจิตวิญญาณระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า** โดยมีผลเป็นความรอดหรือไม่มีทุกข์ คือเมื่อมนุษย์มีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ได้ ส่วนภาษาบาลีจะหมายถึง **คำสอน** ซึ่งคำสอนนี้ก็หมายถึงคำสอนให้ปฏิบัติตาม โดยมีผลเป็นความไม่มีทุกข์ หรือมีทุกข์ลดน้อยลง

ศาสนาของโลกก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ

- ๑. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ **“พระเจ้า”** (หรือเทพเจ้า) เป็นสิ่งสูงสุด
- ๒. ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือ **“ธรรมชาติ”** เป็นสิ่งสูงสุด

ศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดนั้น **จะมีความเชื่อว่ามีบุคคลตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและในจักรวาล (หรือในเอกภพ) และมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆ หรือเหนือธรรมชาติ** ที่คอยคลบบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ คือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา รักษาสิ่งต่างๆเอาไว้ และทำลายสิ่งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครเชื่อมั่นในพระเจ้า และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด ผู้นั้นก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ได้

ส่วนศาสนาประเภทที่ยอมรับนับถือธรรมชาติว่าเป็นสิ่งสูงสุดนั้น **จะมีความเชื่อ** ว่าอำนาจสูงสุดที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็คือ **ธรรมชาติ หรือ กฎธรรมชาติ ที่เป็นของธรรมดาที่เราทุกคนก็สามารถสัมผัสได้** ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาประเภทนี้ก็เชื่อว่าธรรมชาตินี้เองที่คอยคลบบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ คือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา รักษาสิ่งต่างๆเอาไว้ และทำลายสิ่งต่างๆไปเมื่อถึงเวลา ถ้าใครรู้จักหรือเข้าใจธรรมชาติทั้งหลายโดยเฉพาะธรรมชาติของจิตใจตัวเองได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามที่ธรรมชาติกำหนดมาได้ และมีผลเป็นความไม่มีทุกข์เลย หรือมีทุกข์น้อยที่สุดได้